

CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI THỂ GIỚI PHÁP LUẬT VIDEO XE+ ĐỜI SỐNG VĂN HÓA - GIẢI TRÍ THỂ THAO SỐNG Ở HÀ NỘI KINH DOANH ẢNH

Khoảng 41.000 người đang phải lọc máu 2 - 3 lần mỗi...
 Hướng dẫn mới nhất về thủ tục liên thông điện t...
 Điều tra vụ 9 xe ô tô bị đập kính trong đêm tại Hà...

Tìm kiếm

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

Sau ca khúc về tình mẫu tử, NSUT Hoàng Tùng và Trung trình làng bài hát tôn vinh tình phụ tử

16/06/2024 14:32 0 bình luận Chúc An In bài Like 0 Share Bài đăng Chia sẻ

0:00 / 0:00 Nam miền Bắc

ANTD.VN - Nổi dài mỗi duyên trong âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và NSUT Hoàng Tùng vừa chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mới có tựa đề "Cha để lại cho con".

NSUT Hoàng Tùng hát ca khúc về tình mẫu tử, nổi dài mỗi duyên với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung

Con trai của ca sĩ Hoàng Tùng xuất hiện trong MV Tết của bố

Mẫu "nhí" 8 tuổi của Việt Nam đăng quang Quán quân cuộc thi "Future F Kids 2024"

Được tài trợ

He Rục Rục, Giảm Hết Cả -50%
 QUẠT CÂY 5 CÁNH
 TOSHIBA SENKO
 GIÁ TỪ 490.000 VND
 BỐC THĂM TRUNG QUẢ TRỊ GIÁ ĐẾN 1.2 TỶ

thegioidienmay Media Mart

Gió mát quạt êm đón hè rực rỡ! Quạt cây 5 cánh công suất 48W chỉ 490K

TUYỂN SINH Thời gian xét tuyển sớm bằng học bạ đến 30/06

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2024 **XÉT TUYỂN NGAY**

MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Năng động & Chất lượng

ĐẢM BẢO ĐẦU RA 90% Sinh viên có việc làm phù hợp sau 6 tháng

XÉT TUYỂN NGAY **XÉT TUYỂN NGAY**

3 P...
 1. XÉT ĐỀ...
 2. XÉT ĐỀ...
 KẾT QU...

CHÍNH TRỊ - XÃ
HỘITHỂ
GIỚIPHÁP
LUẬT

VIDEO

XE+

ĐỜI
SỐNGVĂN HÓA - GIẢI
TRÍTHỂ
THAOSỐNG Ở HÀ
NỘIKINH
DOANH

ẢNH

**“Cha để lại cho con” là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung.** Bài hát tôn

vinh tình phụ tử với ca từ sâu lắng và xúc động, được tác giả gửi gắm NSUT Hoàng Tùng thể hiện với phong cách Acoustic có giai điệu nhẹ nhàng chạm đến trái tim của người nghe. Với sáng tác này, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đem đến những cảm nhận khác lạ, chậm rãi, lắng đọng so với các ca khúc anh từng sáng tác trước đó.

Đây cũng là một trong 2 tác phẩm âm nhạc được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung dành tâm huyết sáng tác và giới thiệu đến người yêu nhạc trong tháng 6 này, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Trước đó là ca khúc “Tôi thương mẹ tôi”. Cả hai ca khúc đều được anh gửi gắm tới giọng hát vùng đất mỏ - Quán quân Sao Mai 2003 – NSUT Hoàng Tùng. Nam ca sĩ nổi danh ở dòng nhạc đỏ và hiện đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Mỗi duyên nghệ thuật cùng sự đồng cảm của hai tâm hồn nghệ sĩ trạc tuổi nhau đã tạo cho họ sự gắn kết, đồng điệu trong cảm xúc, để rồi từng lời ca, giai điệu vang lên mang giá trị tôn vinh tình mẫu tử, phụ tử trong “Tôi thương mẹ tôi” và “Cha để lại cho con”.

Nếu như ca khúc “Tôi thương mẹ tôi” được nhạc sĩ Vũ Mạnh Cường phối khí trên tinh thần semi-classical (bán cổ điển) và thêm tiếng đàn bầu mềm mại, tha thiết để tác phẩm vừa sang trọng vừa mang hồn cốt văn hóa truyền thống Việt Nam, thì sáng tác “Cha để lại cho con” lại được nhạc sĩ Đức Minh phối theo phong cách acoustic - lấy tiếng đàn guitar nhẹ nhàng làm chủ đạo để làm nổi bật giọng hát nam trung ấm áp, trữ tình của NSUT Hoàng Tùng, kết hợp phần sau của bài hát là âm hưởng dày dặn của bass tạo nên bản hòa âm hoàn chỉnh và lắng đọng.

Nhà văn Nguyễn Việt Hà

Nhà báo Hoàng Minh Trí

TIN ĐỌC NHIỀU

Thuyền Tiên và Quang Linh sát cánh hoàn thành dự án ý nghĩa tại Quảng Nam

1

Thợ giỏi làng nghề Hà Nội sẽ trình diễn ở TP Hồ Chí Minh

2

Khám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam

3

Diễn viên Hồng Hải của “Vi Cá tiên truyện” qua đời ở tuổi 31

4

Xót xa với số phận éo le của diễn viên nhỏ tuổi đóng phim điện ảnh “Cha công con”

5**Báo An ninh Thủ đô**

Theo dõi Trang

53K người theo dõi

Sáng tác

NGUYỄN THÀNH TRUNG

Cha để lại cho con

- HOÀNG TÙNG -



Đúng vào hôm nay 16-6 - "Ngày của Cha" tôn vinh tình phụ tử, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và NSƯT Hoàng Tùng đã chính thức giới thiệu tới khán giả bài hát "Cha để lại cho con", phát hành trên các trang nhạc nền tảng số.

Người cha dành cho con không phải lúc nào cũng thể hiện ra bên ngoài như người mẹ, nhưng như thế không có nghĩa là không nhiều. Cha dạy cho con những bài học đầu đời, dạy con vấp ngã để đứng lên, trang bị cho con những hành trang để con luôn vững vàng trong cuộc sống, luôn âm thầm chở che, hy sinh cho con cái và gia đình. Ca khúc gây xúc động với ca từ ấm áp: “Cha truyền niềm tin, dẫn lối con đi với chí tự cường/ Lầm lũi và âm thầm rất nhiều hy sinh/ Vượt dòng đời gian nan, mưa nắng tắm mồ hôi, dẫn dắt đời con dạy dỗ con thành người...”. Từ đó nhắc nhở mỗi người con luôn nhớ đến công ơn sinh thành, dưỡng dục và tình yêu thiêng liêng của người cha dành cho mình.



NSUT Hoàng Tùng

NSUT Hoàng Tùng chia sẻ, anh quen biết và có mối quan hệ thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã lâu, ngoài sự cảm mến người nhạc sĩ sống rất nghĩa tình này thì anh cũng rất khâm phục đàn anh vì lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sáng tác.

BẠN CẦN BIẾT

Gió mát quạt êm đón hè rực rỡ! Quạt cây 5 cánh công suất 48W chỉ 490K.

(+14k reached)

Ưu đãi giảm sâu deal hè rực rỡ, Tủ lạnh

...ừ hay giai điệu, hoặc phong cách hòa âm, phối khí. Nhưng nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung lại khác, anh lắng nghe ca sĩ, tôn trọng và đồng tình ý kiến của người hát để làm sao có thể mang lại hiệu ứng tốt nhất, chất lượng và giá trị nhất cho tác phẩm." - NSUT Hoàng Tùng bộc bạch.

Được tài trợ



Cũng theo NSUT Hoàng Tùng, bài hát này có thể là cảm xúc của chính nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung về cha của mình, hoặc được anh lấy cảm hứng từ câu chuyện ngoài cuộc sống. Sự tài tình của tác giả là biến câu chuyện của mình thành chuyện của người khác, hoặc cảm xúc của người khác vào chuyện của mình, để rồi vang lên trong tác phẩm âm nhạc lan tỏa đến người nghe.

Về phía nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, anh đánh giá cao sự thể hiện của NSUT Hoàng Tùng với ca khúc "Cha để lại cho con". Vì nhạc sĩ nói thêm, ngoài sự đồng điệu trong tâm hồn, thì nam ca sĩ đã nói lên được tiếng lòng cũng như cảm xúc mà anh muốn gửi tặng đến những người cha và cả những người con, để mọi người thêm yêu và quý trọng tình cha con thiêng liêng và tình cảm gia đình.



ca sĩ hoàng tùng

nhạc sĩ nguyễn thành trung

mv



Nhập nội dung bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

GỬI BÌNH LUẬN

DÀNH RIÊNG CHO BẠN

AD

AD

Download Miễn Phí Bộ Tài Liệu Học Chứng Khoán Cơ Bản

Đối tượng bị truy nã về hành vi giữ người trái pháp luật ra đầu thú

Download trọn bộ tài liệu hướng dẫn tự học chứng khoán

AD

AD

Kiên quyết xử lý tình trạng đồ trộm đất, phế thải xuống khu vực bãi ven sông Hồng

Thu Nhập 20 Triệu Thì Nên Đầu Tư Vào Đầu?

Tải Xuống Miễn Phí Trọn Bộ Tài Liệu Chứng Khoán

AD

AD

Tặng Trọn Bộ Tài Liệu Chứng Khoán Dành Cho Người Mới

Ronaldo sẽ xác lập thêm những kỷ lục nào tại EURO 2024?

Tải Xuống Ngay Bộ Tài Liệu Học Đầu Tư Chứng Khoán



by





Cuộc thi video clip ""Khám phá - Check in Đan Phượng""



Triển lãm đầu tiên về nghệ thuật thiết kế quảng cáo Việt Nam



Thanh Hằng "lỗ vốn" khi sắm giày mới đi diễn thời trang



Trường Giang được "chọn mặt gửi vàng" show giải trí kết hợp mua sắm đặc sắc



"Những mảnh ghép cảm xúc 2": Rực rỡ niềm vui, đong đầy cảm xúc



Diễn viên Quang Tuấn: Cứ nỗ lực hết mình, mọi thứ sẽ về đúng giá trị

Khám phá tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam


Bức tranh "Người hát dân ca" của danh họa Nguyễn Phan Chánh đạt giá hơn 1 triệu Euro

Cuộc phiêu lưu bằng góm của 1.001 chú rùa biển

Nguyễn Thị Triều đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam Toàn cầu 2024

Hoa hậu Tiểu Vy, Lynk Lee hào hứng tranh tài ở "Hành trình kỳ thú" mùa 2

Phương Thanh, Nhã Phương cùng dàn sao hội ngộ trên thảm đỏ sự kiện thời trang

 Địa chỉ tòa soạn: Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội

 Điện thoại: +84-24 3942 6355


 Đường dây nóng: 0936 273 037

 Antdcahn@gmail.com

 PHIÊN BẢN MOBILE

 CỘNG TÁC ANTD

 TRA CỨU XE

 ĐƯỜNG DÂY NÓNG

AN NINH THỦ ĐÔ - CƠ QUAN CỦA CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - CHUYÊN TRANG CỦA BÁO CAND

Giấy phép hoạt động báo chí số 08/GP-BTTTT, ngày 5/1/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổng Biên tập Báo CAND: Phạm Quang Khải

Trưởng BBT An ninh Thủ đô: Nguyễn Thanh Bình

Phó Trưởng BBT An ninh Thủ đô:: Lưu Hồng Quân, Chu Quốc Dũng, Vũ Mạnh Hùng

Bản quyền thuộc An ninh Thủ đô. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.